

PhilaTo



HÁT... Hát... Ô... ôô

“ĐỒ ĐỒ PHẾ THẢIiiiiiiiiii”

Tiếng echo vọng lên từ vực sâu, âm thanh “hát hát ôô đồ đồ phế thải tháiiii” nghe rợn người như tiếng ma hồn quỷ khóc, tiếng gào thét của thần chết vác lưỡi hái đi tìm những tên H.O còn sót lại sau những năm dài chiến đấu để rồi phải trói chân tay trong ngục tù CS và sau cùng trở thành những con người “vô dụng” trên đất Mỹ xa lạ, vật vờ kiếp sống “tâm gửi” khiến người tuổi trẻ Xuân Nhi tội nghiệp dùm, hẳn viết: - “Cảm giác đầu tiên khi nhận tin rằng tên mình, hình ảnh mình bị một nhóm người đưa ra dấu tố gọi là Việt gian, hăm dọa sẽ có thái độ thích đáng, biểu tình chống đối, tôi không có chút buồn bã hay sợ hãi. Trái lại với những cụ già hay người lớn tuổi, quý vị cụ tù “HO” đang xuống đường biểu tình, tôi thông cảm và **Tội Nghiệp dùm cho họ ... Qua đến Mỹ, họ trở thành những con người vô dụng, gần như bị phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới không thể nói được. Họ không có, không còn gì. Lòng hận thù với cộng sản phải cao hơn núi, sâu hơn biển.**”.

Đoạn văn trên đây là trích từ bài viết “Đối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút sợ hãi” của ông Hồ văn xuân Nhi (HVXN) đăng trên tuần báo Việt Weekly ngày 26 tháng 7 năm 2007.

Thiết tưởng không cần nói thêm gì về việc Việt Weekly khiêu khích những người tỵ nạn CS bằng cách mượn bài viết của Hà văn Thù để chửi VNCH đưa đến việc biểu tình chống tay sai VC khiến “người hùng HVXN” nổi khùng phản pháo vào mục tiêu H.O.

Ngay sau bài của Ô-Nhi thì có một số bài viết về HO để đáp lễ, nay tôi xin phép các tác giả và quý vị đã biết tóm tắt lại thật ngắn gọn để bạn đọc ở xa rõ hơn.

1/ Nhà Văn Huy Phương:

- “H.O ông là ai?... Một đôi vợ chồng già cố công nuôi con ăn học nên người có ích cho xã hội thì không thể mắng người ta là đồ vô dụng, phế thải, bất lực, vô tài. Đứa con, dù nó trở thành người

hữu ích hay theo bạn bè đi phá làng phá xóm cũng không thể nào về nhà kêu cha mẹ mắng chửi. Chỉ còn vấn đề là về phía đứa con vô ơn, xin hãy nói một lời xin lỗi”. (Người Việt).

2/ Ông Như Thông:

- “Đối thoại với ông HVXN về người HO. Ông chẳng hiểu gì về người HO cả mà đã vội xuống bút, tự biến mình thành một thứ ếch ngồi đáy giếng. Một số bạn bè tôi, những người HO cũng đã nói về ông như thế này: “thằng oắt con, nó có biết những lời lẽ hỗn hào ấy có khi lại rơi vào trường hợp cha mẹ hẳn không? ...”. (Người Việt).

3/ Nhà văn Đình lâm Thanh:

- “Thưa ông HVXN, Tôi không nằm trong diện HO, nhưng qua bài trên báo VW, ông đã lợi dụng cơ quan truyền thông để xỉ vả bôi nhọ những người HO đang định cư tại Mỹ khiến tôi thấy bất mãn. Đọc kỹ nhiều lần nội dung bài viết không ngoài mưu đồ thâm độc sử dụng ngòi viết để miệt thị, phỉ báng đến độ vô giáo dục. Tôi không muốn tranh luận với ông, để dành thì giờ nói chuyện với đầu gối có lẽ thích thú hơn. Nhưng nếu ông không bằng lòng những gì tôi viết, tôi sẵn sàng trực tiếp với ông trước TV hay radio để tất cả khán thính giả trên thế giới có dịp nhận xét.”.

(Nhà văn Phan Nhật Nam, trong buổi họp tại Westminster, đã thách thức những người trong nhóm VW đối chất trên đài SBTN, nay ông Thanh thách ông Nhi đấu trên radio hay TV. “Phe ta” bắt đi chứ còn chờ gì nữa, “đối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút sợ hãi”).

4/ Nhà văn Chu tất Tiến:

- “Thư của một HO gửi Hồ văn xuân Nhi. Thưa anh, dưới tiêu đề đối thoại thẳng thắn minh bạch, không lén lút sợ hãi, anh đã tỏ ra tự tin, suy nghĩ kỹ lưỡng và chấp nhận mọi thách đố, vì vậy cũng trong tinh thần thẳng thắn đối thoại, tôi xin nhận định như sau: Bài viết của anh đầy những lý luận **hồ đồ vô ý thức, thiếu trí tuệ ... Thật tiếc cho anh, chỉ vì vô dụng,**

vô tài và gần như phế thải mà anh phải cam tâm chịu nhục làm tay sai cho CS (Việt báo).

5/ Ông Ngô Kỷ:

- “Bạn Xuân Nhi thân mến. Lâu lắm rồi, có lẽ cũng đến 3 năm kể từ lần cuối cùng chúng ta, gồm bạn, Trần thái Văn và tôi vui vẻ với nhau ăn tô mì Á Đông ... Kể như vậy không có nghĩa là tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy bạn đưa lên net là bạn có 50 cái thiệp mời dự tiệc ... Hôm nay tôi viết để báo cho bạn biết tôi vô cùng phần nộ khi bạn viết những lời vô cùng sai trái đối với những tù nhân chính trị (HO). Bạn có cái gì gọi là hơn các người HO? Nếu bạn bảo rằng bạn có những cái mà người HO không có đó là cái vô liêm sỉ, cái mất dạy, cái đá cá lẩn đưa, cái bưng bô điều dóm làm thân khuyến mã cho CS thì tôi hoàn toàn đồng ý và không phản đối...”

Nếu tôi được phép đặt tên cho bạn (chỗ này thì ông Kỷ jouer-papa đây nhá) thì tôi sẽ gọi bạn là tên Việt gian, tên đốn gió trở cờ, tên tay sai bưng bô CS hay có thể gọi là tên phản trắc, nặng hơn chút nữa thì gọi bạn là tên vô lại, vô liêm sỉ, tên tán tận lương tâm”. (take2tango.com)

Sau bài viết, ông Ngô Kỷ còn đính kèm vài câu tiếng Anh tiếng U mà vì không hiểu ngôn ngữ mới nên tôi chép lại nguyên văn sau đây:

- “Dear all: You are cordially invited for a dinner / reception to meet President Nguyen Minh Triet of VietNam. It will be held on Friday, June 22, 2007 at 7.00 PM at undisclosed location in Los Angeles (for security reason, the location will be confirmed and send to you later after you confirmed your attendance.

If you wish to attend, please confirm me via email by June 15/ 2007.

I have 50 seats reserved for my group. I need you to email and confirm me with the following information for all guests.

When you arrive to the dinner reception, please present your name under the group of guests of Ho van xuan Nhi. Please reply promptly. Thank you, Ho van xuan Nhi”

Quý vị nào muốn đọc toàn văn những bài kể trên thì xin tìm nơi xuất xứ mà tôi đã ghi chú, kể cả toàn bài của ông Xuân Nhi để cho công bằng và có cái nhìn chính xác hơn. Tôi cũng muốn tóm tắt bài của những vị bên vực ông HVXN và VW vào trang này nhưng rất tiếc không thấy có trên web hay báo nào cả ngoại trừ bài viết của Trịnh Hội trên diễn đàn Người Việt ngày 10 tháng 8/07: “Cộng đồng & Việt Weekly”.

Bài viết của Trịnh Hội không có gì đáng bàn vì đó không phải là ý muốn của anh ta mà bị HVXN dụ, cứ coi tấm hình HVXN phỏng vấn Trịnh Hội là đủ biết cái tài dụ của HVXN, xin nhắc một tí về việc Hội dính lưỡi câu của Nhi.

Chuyện Cộng đồng & Việt Weekly đã diễn ra cả tháng nay rồi mà Hội vẫn nín thinh, ngay cả lúc vợ chồng Trịnh

Hội & Kỳ Duyên bị phản đối ở bên Úc về vụ ca nhạc gì đó Hội vẫn nín thinh để vợ lên tiếng. Đang lúc làn sóng chống VW lên cao thì trung tâm Blue Ocean tổ chức ca nhạc ngay tại Little SG do Trịnh Hội làm MC. Trên tờ quảng cáo các ca sĩ, tấm hình Tommy Ngô mang thất lưng có chữ LOVE mà trong chữ O màu vàng là ngôi sao 5 cánh màu đỏ thế là chương trình ca nhạc này bị một số đồng hương đến phản đối.

Kên kên đánh hơi, chụp ngay cơ hội này VW liền đi một bài: “*Thực chất của cuộc biểu tình chống nghệ sĩ tại OC là chính hay chống MC Trịnh Hội là chính*”, sau đó HVXN khêu Hội đến phỏng vấn và rồi Trịnh Hội mới viết bài: “*Cộng đồng & Việt Weekly*”.

Tôi thương và tội nghiệp cho Trịnh Hội bị ma c... đưa lối, quỷ dẫn đường, bởi vì Hội không bao giờ đọc VW như lời thú nhận thì làm sao biết VW làm cái trò gì mà bênh vực? Nếu Hội có cái Dũng đứng thẳng lên chống tất cả những ai phỉ báng bố vợ NCK thì hợp tình hợp lý hơn, tôi tin rằng vẫn được người quý mến. Rất tiếc viết bài bênh VW và HVXN theo lời mớm nên ấp úng chẳng ra sao cả.

Trở lại vấn đề chính, bài này tôi không viết trực tiếp cho HVXN vì không tìm đâu ra ngôn ngữ thích hợp, giá mà được thưa chuyện với thân phụ của Nhi thì dễ hơn, đầu sao cũng đồng tuổi, cùng gốc lính và nhất là dùng ngôn ngữ của mục sư khuyên tín đồ vàng lời Chúa thay vì dùng ngôn ngữ của con ... chửi cha.

Bài này tôi viết để chia sẻ nỗi buồn với tất cả những ai bị gọi là H.O:

- “*Qua đến Mỹ, họ trở thành những con người vô dụng, gần như bị phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới không thể nói được. Họ không có, không còn gì. Lòng hận thù với CS phải cao hơn núi...*”. (VW 26/7/07).

Nếu trích có một đoạn như trên rồi kết luận ông Hồ ... văn xuân Nhi (HVXN) là hỗn láo, vô giáo dục, vô ý thức v.v... thì oan cho HVXN quá. Sống và lớn lên học hành thành tài trên đất Mỹ, dù chưa biết trí thức là gì, nhưng nhờ sự giáo dục của thân phụ nguyên là một mục sư thì Nhi cũng biết trở đầu đũa, cũng biết uốn lưỡi để dính chính.

Trước các phản ứng khá gay gắt của các ông Thông, Thanh, Tiến, Kỷ và các HO về những “loạn ngôn nghịch nhĩ” nên Nhi đã phân trần giải thích thêm trên VW ngày 2/8, dưới tiêu đề: “*Đừng để lòng yêu nước...*”. Nhi giải thích lại như sau:

- “*Khi tôi viết nói rằng những người H.O. đến Mỹ trở thành những người vô dụng, vô tài trước ngôn ngữ mới là nói về yếu tố tâm lý (?), dựa theo những đánh giá của cơ quan chính phủ Mỹ và các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người tỵ nạn và dựa theo chính những lời chứng thú nhận của các vị cựu tù như trên...*”.

Càng giải thích càng thêm tối tăm mặt mũi cho Nhi! Cơ quan chính phủ nào, tổ

chức hội thiện nguyện nào mà lại kết luận hồ đồ như vậy? Cựu tù nhân nào tự thú nhận mình là người vô dụng? Nhi đã chối tội một cách vụng về như một cháu bé miệng ngậm kẹo mà leo lẻo nói với mẹ “con có ăn kẹo đâu”. Nhi phân trần tiếp:

- “*Tôi chỉ muốn nói rằng, khi đến đất Mỹ này, các cựu tù không còn gì với họ, họ cũng sẽ không thấy sẽ có gì trong tương lai, vì nghĩ mình sẽ không làm việc được nữa, họ chỉ có một điều lớn nhất đó là lòng yêu nước và tinh thần chống cộng tuyệt đối*”. (VW ngày 2/8 trang 74, cột 2, dòng 1-14).

Đấy quý vị thấy không, HVXN cũng biết lựa lời nói cho vừa lòng nhau đấy chứ, biết sửa lại ngôn ngữ cho xứng đáng là con của một chiến sĩ Không Quân/QLVNCH. Nhất là đoạn chữ nghiêng in đậm (lòng yêu nước và tinh thần chống cộng) thì không trật vào đâu được, Nhi nhận xét đúng 100%, cảm ơn cháu Nhi và cho chú gửi lời mừng cho bố cháu có người con nói sai 9 phương nhưng cũng còn một phương nói đúng.

Cũng với những ý tưởng ấy nhưng cháu biết dùng ngôn ngữ của con nhà gia giáo như diễn đạt ở đoạn có gạch dưới thì khác hẳn, quá hay và tử tế, đúng là ngôn ngữ của một con người và không ai có thể bắt lỗi cháu được.

Nhưng này cháu Nhi, suy đoán rằng HO nghĩ mình sẽ không làm việc được nữa thì ... cũng đúng đấy. Đúng 5% là dành cho những H.O bị què cụt, bị tê liệt do chiến đấu và lao động vinh là quang trong ngục tù, còn lại 95% là bắt tay vào làm việc tức thời, bỏ cả học ESL để nuôi các con ăn học, vì con họ được đi định cư trẻ hơn Nhi. Nhi đi từ 1975 có nhiều thời gian ... còn con họ không có thì giờ để lêu lổng mà phải học ngay nên ngày nay chúng cũng có địa vị kha khá trong xã hội Mỹ.

Chú khoe một tí nhà, xung quanh chú, nhờ những ông bố vô dụng nên con đậu top-ten, á khoa, thủ khoa ở “hai-xì-kul”, 4 năm UCLA, UCI v.v..., 7,8 năm tiếp theo trên nấc thang học vấn và gì gì nữa chẳng biết nhưng nay chúng có mặt trong mọi lãnh vực của lớp trí thức cao hơn cháu Nhi nhiều. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là chúng còn biết lễ phép lắm, biết thưa gửi đàng hoàng với các chú các bác HO. Chả bù với phường lêu lổng, tốt nghiệp tiến sĩ trường “Bakery” nên “hot” mà nói bậy.

CỐ TÌNH hay bị XUYÊN TẠC?

Trong bài trả lời Ngô Kỷ, HVXN viết: - “*Người chưa đọc trọn vẹn bài tôi viết trên VW có thể mắc bẫy của Ngô Kỷ và những người sách động. Nhưng nếu ai đã đọc trọn vẹn bài tôi viết, hiểu rõ ý tôi muốn nói. Trong ý đó tôi kính trọng lòng yêu nước và tinh thần chống cộng của cựu tù nhân chính trị đến Mỹ theo diện*

Thơ Cao Tân

Ta Làm Gì

Dầm thằng khùng bàn nhau làm chuyện lớn
Gánh sơn hà toan chất thử trên vai
Chuyện binh lửa anh em chùng cũng ớn
Dọn tinh thần: cửa nhẹ đỡ ba chai.

Rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận
Xong hiệp đầu mây núi đã băng khuâng
Hào khí bốc đủ mười thành chất ngất
Chuyện vá trời coi đã nhẹ như không.

Một tráng sĩ vung tay cười ngạo mạn
“Nửa đời xưa ta trấn thủ lưu đồn,
Nay đất khách kéo lê đời rất nản
Ta tính về vượt núi trèo non . . .

Sẽ có lúc rừng sâu bưng chuyển động
Những hùm thiêng cựa móng thét rung trời
Và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy
Và cờ bay trên đất nước xinh tươi”.

Một tráng sĩ vô em chùng sáu cõi
“Thần Tự Do giờ đứng ở nơi nào?
Ta muốn đến leo lên làm đuốc mới
Tự đốt mình cho lửa sáng xem sao . . .

Thần Tự Do giờ hoài cây đuốc lạnh
Ta tiếc gì năm chục ký xương da
Sẽ làm đuốc soi tìm trong đáy biển
Những oan hồn ai bỏ giữa bao la . . .”

Bình minh tới một chàng bưng tỉnh giấc
Thất chiến trường la liệt xác anh em
Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục
Đời tha hương coi bộ cũng êm đêm.

Sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi
Những hào hùng uất hận gối lên nhau
Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới:
“Ta làm gì cho hết nửa đời sau?” . . .

Cao Tân

HO (VW ngày 2/8 trang 58, cột 4 dòng 11).

Thực sự thì tôi đọc kỹ lắm, số trang, số cột số dòng v.v... và đọc nhiều lần, công nhận HVXN có “khen” tinh thần chống cộng của H.O. Nhưng ai phản đối những người giao ... lưu với VC là không được à nha, Nhi “bá ngọ” cho mà coi. HVXN viết:

- “*Cảm giác đầu tiên khi nhận tin rằng tên mình, hình ảnh mình bị một nhóm người đưa ra dấu tố gọi là Việt gian, hăm dọa sẽ có thái độ đích đáng, biểu tình chống đối, tôi không có chút buồn bã hay sợ hãi. Trái lại, đối với những cụ già hay người lớn tuổi, quý vị cựu tù “HO” đang xuống đường biểu tình, tôi thông cảm và TỘI NGHIỆP giùm cho họ*”. (VW ngày 2/8 trang 74, cột 2).

Có đúng là Nhi không có chút buồn bã khi bị phản đối? Bị đám đông cả ngàn người (chứ không phải một nhóm) gọi

Nhi là tay sai? Nếu đúng thì có 3 trường hợp:

-1. Được Mục sư dạy rằng ai vả má phải thì con đưa tiếp má trái.

-2. Những người biểu tình không sai, họ phản đối đúng quá mà, buồn sao được? Vì họ thấy Nhi không chỉ một mình đến ăn cơm tối với VC Triết mà còn tích cực âm thầm vận động đồng bọn đến để bu quanh cục ... đường

-3. Nhi là người nói dối! Buồn và Bực muốn nổi tam bành lục tặc, sôi gan ứa máu trong lòng nhưng bề ngoài cứ cố gắng nói cứng, giống như một bài hát ... "Nếu Nhi nói Nhi không buồn ... là thực ra Nhi đang buồn tê tái ... thì thực ra Nhi đang dối lòng".

Chính vì buồn bực tức tối nên bao nhiêu giận hờn dồn lên ngòi viết, đem đau thương biến thành hành động, biến cây viết thành lưỡi lê C.K.C đâm chết cha mấy "tên HO" rồi nhân nghĩa bà tú để "thông cảm và TỘI NGHIỆP dùm cho họ"!

Qua Mỹ từ lúc miệng còn hơi sữa mà biết dùng chữ "tội nghiệp" một cách xỏ lá như vậy là đúng con nhà nòi. H.O là nạn nhân của CS, họ biểu tình chống CS và tay sai thì tại sao cháu Nhi lại tội nghiệp cho họ? Đó là chính nghĩa của họ mà. Tương tự như trường hợp thân phụ cháu về nước truyền bá đức tin mà bị VC bắt, mục sư Quang đi giảng đạo bị nữ thiếu tá công an VC lột quần bóp để thì không thể gọi là tội nghiệp cho các ông ấy được. Hai chữ "tội nghiệp" dùng chính xác nhất là cho người có mắt mà như mù, thay vì đi rao giảng tin mừng lời Chúa như bố thì lại đi rao bán vé cho VC.

Đã khẳng định rằng "không có gì phải lén lút sợ hãi" thì Nhi cứ thẳng thừng nói đéch sợ mấy anh H.O đi biểu tình chống tôi (Nhi), "các anh H.O đi biểu tình chống Nhi là đồ phế thải" thì có sao đâu?

Nhưng Nhi lại lộng ngôn, gom tất cả H.O vào thùng rác thì mất dặng quá phải không cháu? Cháu biết có bao nhiêu H.O trên khắp đất nước USA không? Có nhiều bạn H.O ở xa đã than phiền rằng: "Tau có làm gì hấn dâu, tao có đòi làm dựng hấn dâu mà hấn bảo tau là đồ bất lực? Nếu gặp hấn thì...".

Họ giận mà nói như vậy là hợp tình hợp lý đó Nhi. Nhưng người viết cũng cố khuyên can bào chữa cho cháu rằng "Nhi hót Nhi say sô, Nhi nóng Nhi nói vậy". Nhưng không tìm ra cách nào bào chữa cho hành động bán vé dự cơm tối với VC Triết, chắc không phải là để ăn hoa ... hồng.

XỬ CHỐNG NAY QUỲ.

HVXN khẳng định không chống Cộng thì không đi tỵ nạn. Quá đúng, tôi thật tình phục HVXN còn nói được câu này, vậy thì bạn cũng phải hiểu HO là thành phần chống Cộng hơn ai hết, chống cho đến chết, bạn phải đủ thông minh và sáng mắt là tại sao HO chống VW chứ? Bạn phải hiểu tại sao HO chống

bọn tay sai cho VC chứ?. Vậy mà bạn lập lẽ lý luận trẻ con để kết luận HO là đồ phế thải!

Bạn đi tỵ nạn là bạn chống Cộng, nay bạn bán vé mời gọi mọi người đến ăn cơm với VC Triết để nghe Triết khuyên nhủ vậy HVXN có còn chống cộng nữa không? "Không chống Cộng là đầu hàng" đó là lời của Cháu Lữ Anh Thư, con của một cựu quân nhân. HVXN là tỵ nạn là chống Cộng, Trưởng, tổng thư ký VW đã từng chống Cộng bằng những bức hí họa về HCM, nay vì lý do gì không chống nữa thì cũng để anh em HO chống chứ, các anh đừng loạn ngôn cho rằng HO bị giật dây như anh giật dây Trịnh Hội.

Chuyện các anh không chống VC nữa vì lý do gì thì chúng tôi không cần biết, đó là quyền tự do của các anh, có những người xưa chống nay quỳ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đành "gọi dạ bảo vâng" vì VC đã nắm được tẩy.

Một trong những cái "tẩy" mà ngành tình báo nào cũng thích xử dụng và rất hữu hiệu đó là "điểm kế". Thuở VNCH, có mấy anh thầy tu cũng tổ chức biểu tình chống chính phủ tham nhũng, thế rồi đột nhiên im tiếng chỉ vì những tấm hình sexy quá ác. Điệp viên Hoàng Kim Loan, tên đứng sau lưng Thích trí Quang và Thích Đôn Hậu trong vụ "biến động Phật Giáo miền Trung 1966", khi bị bắt Kim Loan nhất định không khai báo đồng bọn. Nhưng một thời gian sau thì ngoan ngoãn vâng lời ông trưởng ty L.T mà thành thật khai báo hết chỉ vì một lần nhẹ dạ mà bị bệnh lậu, bị điểm lậu kế.

Lời cuối cùng thưa với các anh H.O rằng nếu cảm thấy HVXN nói đúng hay không đúng thì cũng xin gửi cho anh ta một cái "fax" để cảm ơn. Số fax của VW là: Fax: (714) 590-3084

Phila To

SỢ QUÁ.



Ông bố dẫn con trai nhể đi săn. Vào đến rừng, ông bố dặn dò cậu bé:

- Con ngồi im chờ Bố ở đây, phải giữ thật im lặng, Bố sẽ quay lại ngay.

Vài phút sau, ông bố nghe tiếng thét thất thanh. Ông vội vàng chạy lại chỗ cậu bé, bực tức hỏi:

- Bố đã dặn con là phải giữ im lặng cơ mà! Có chuyện gì vậy?

Cậu bé vẫn còn run sợ trả lời:

- Con đã nín thở khi một con rắn bò ngang qua đầu con. Con gấu ghé sát vào gáy con thờ phỉ phò con cũng cắn răng giữ im lặng. Nhưng con sợ quá rồi! Hai con sóc nhỏ nó trèo lên giữa hai chân của con, chúng hỏi nhau:

- "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái mang về?".

Đến lúc đó, con mới không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa.

Ông Vú (sưu tầm)

(Tiếp theo trang 19)

TIN ONG



SƯ ĐIẾP

■ Vũ Ph. (San José, CA): Trong nhóm Con Ong, trong tòa soạn Con Ong, không có ai tên là Vũ Công Quỳ!

■ Dung (... 2003@yahoo.com)

Cám ơn cái e-mail tâm sự của ông. Con Ong cũng đã nhận được rất nhiều thư của anh em ND, đa số đề nghị nên chặn lại tất cả bài viết liên quan đến việc này. Mấy tháng qua rồi, mọi chuyện đã êm xuôi, mọi người đã cho vào quên lãng. Không lẽ ông lại muốn Con Ong quỳ lên cho người ngoài nhảy vào, thừa nước đục thả câu phá hội ND? Như vậy đâu phải là ông quý trọng gia đình, quý trọng mẫu tử!

Tôi (người đang trả lời thư) không được là ND nhưng quý trọng và rất gần ND vì cũng đã từng đứng trên chuồng cu, nhìn xuống đỉnh cây vú sữa chờ "Go" và cũng đã nhiều lần đứng dang hai tay vịn cửa phi cơ, mặt ngửa lên trời nhưng mắt cũng tò mò liếc nhìn xuống đất, chờ "Go" để phóng ra chứ không chờ bị đập.

■ Bạn Ng. V. Quý (Santa Ana, CA): Lại một người bạn thêm làm báo! Từ ngày ra hải ngoại, người ta nói: - "Ghét thằng nào thì xúi thằng ấy làm báo". Bạn muốn Con Ong thương bạn hay ghét bạn? Nếu bạn muốn làm báo để độ nhật mà đi hỏi Con Ong là bạn lầm địa chỉ rồi. Trên Orange County có cả trăm tờ báo, bạn bè của bạn lại nhiều sao bạn không hỏi? Làm báo kiểu Con Ong là làm báo tài tử mua vui, chỉ từ Ma-Róc đến Móc Ra, từ chết đến bị thương thôi. Dẫm lên vết chân của Con Ong để làm gì? Nghiệp dĩ đó bạn! Còn làm báo chợ để kiếm sống thì phải đi xin quảng cáo. Trên bạn chỉ có vài tờ báo lão làng, vốn đã có đến cả triệu là không phải đi xin, thân chủ tự động tìm đến, còn đại đa số phải mặt lì, ê chề, lê lét, chầu chực đi xin từng cơ sở thương mại. Con Ong biết bạn đã ngoài 30 năm, bạn đã thành công nhiều rồi, bạn đâu cần kiếm tiền nữa, tính bạn lại ngang tàng, yêng hùng trong mọi hoàn cảnh, giống như COV, chữ "Xin" không có và không thích hợp với bạn.

Nhưng, nếu bạn muốn, Con Ong sẵn sàng giúp, nếu cần còn có thể làm giúp bạn bất cứ việc gì trong khả năng và hiểu biết rất hạn hẹp của Con Ong để bạn làm báo. Sau cùng, nếu bạn là người Con Ong ghét (ghét ai xúi người ấy làm báo) thì, cho bạn Con Ong đấy, đem về mà nuôi, làm thì dễ, nhưng nuôi khó lắm nghe bạn!

Viết cho bạn bằng tên Ng.V.Quý, chỉ gần đúng với tên thật của bạn, đừng chửi rủa là tại sao tâm sự riêng tư giữa tao với mày, lại đem rao bán ngoài công chúng.

(Xem Tiếp Trang 37)